

ในขณะที่นโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศซึ่งขัดแย้งจริงกับการทุจริตประพตติมิชอบในกระทรวงฯ แต่ก็ปรากฏว่า!

...ข้าราชการในสังกัดดูเหมือนจะไม่เกรงกลัว
ไม่ว่าหน่วยงานไหน?...ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการฯ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ส่งคนใกล้ชิดออกหาข่าวดูเอาเอง บางแห่งแตะ...เป็นแน่ตรงนั้น???

อย่างกรณีล่าสุด ที่กรมป่าไม้...ผมรู้สึกเห็นใจ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงค์ อธิบดีคนปัจจุบัน ที่มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการเรื่องฉ้อราษฎร์-บังหลวง แต่ปรากฏว่าทางบางส่วนยังสายอยู่?

ซึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าข้าราชการป่าไม้บางพวกไม่กลัวนาย ก็เป็นได้ จึงเป็นเหตุให้มีเรื่องกรณีเรียกรับเงินทอนจากผู้ได้ บังคับบัญชากันขึ้นมา!

การเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์เงินทอนคินนั้น เป็นมรดกตกทอดมายาวนานครับ แต่ที่ไม่เป็นข่าวก็เพราะว่า!

หมายเหตุ บ้านเมือง

เรื่องที่น่าอดสู้อย่างที่สุด!

เป็นความพึงพอใจทั้งคู่ให้และผู้รับ?
แต่ที่เป็นข่าวดังเกิดขึ้นมานั้นเห็นว่าเรียกเก็บกันหนักเกินไปคือขอทอนคิน 40% ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่สามารถทำงานได้จึงเป็นที่มาของใบปลิวอัยยคเกิดขึ้น?

เรื่องนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ คงแก้ปัญหาได้ในเร็ววันแต่ก็มีอีกเรื่องที่ว่าบ้าน อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

แจ้งจับ "นาย" เรื่องละเว้นมาตรา 157
นายประยุทธ บุญสาลี ชาว อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้พาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคน เข้าแจ้งกับ ป.ป.ป. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตประพตติมิชอบในวงราชการ) ให้ดำเนินคดีกับบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

ปัญหาราษฎร อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นั้นมีมานานแล้ว มีเรื่องกล่าวหาว่า ใครจ่ายค่าคุ้มครองก็ไม่จับ ใครไม่จ่ายก็ไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ เป็นที่รู้กันทั้ง อ.กุสิงห์ เท็จจริงอย่างไรต้องไปติดตามหาข้อมูลอีกที

ทั้งๆ ที่พื้นที่บางแปลงมตี ครม.ให้กันเอาไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าถาวรและบางแปลงก็ให้กันเอาไว้ออกเป็น ส.ป.ก.แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจปล่อยให้มีการบุกรุกเรียกรับเงินชาวบ้านที่กระทำผิดกฎหมาย จนเป็นที่มาของการเลือกปฏิบัติ?

ก็ต้องขอฝาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ช่วยจัดการสำหรับผู้ไปสร้างเงื่อนไขจนเป็นที่มาของการถูกแจ้งความดำเนินคดี

จะให้ดีนั้นควรย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาออกนอกพื้นที่เสียบ้างก็ดี เพราะบางคนอยู่มายาวนานจนมีบ้านใหญ่โต ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า!... "พ่อตาใครปลูกให้?"

ผีพุ่งไต้